

DIỄN ĐÀN VIỆT NAM 21

TIN TỨC – NGHỊ LUẬN

Số 44.2023

SCB liên tục đóng cửa 39 phòng giao dịch sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB) tiếp tục tuyên bố chấm dứt hoạt động thêm sáu phòng giao dịch tại Sài Gòn kể từ hôm 6 Tháng Mười Hai. Theo báo Tuổi Trẻ cùng ngày, các phòng giao dịch SCB bị đóng cửa gồm: Phòng Giao Dịch Nguyễn Thông, quận 3; Bảy Hiền, quận Tân Bình; Lũy Bán Bích, quận Tân Phú; Hiệp Thành, quận 12; An Hội, quận Gò Vấp, và Thị Nghè, quận Bình Thạnh. Cách đây một tháng, SCB cũng đã cho đóng cửa một số phòng giao dịch tại các tỉnh Đồng Nai, Đà Nẵng, Gia Lai, Long An... Như vậy, chỉ trong khoảng nửa năm 2023, SCB đã cho đóng cửa 39 phòng giao dịch tại chín tỉnh, thành ở Việt Nam, và cứ một thời gian ngắn lại có thông tin đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch. Để xoa dịu khách hàng, SCB luôn loan báo “quyền lợi của khách hàng tại các phòng giao dịch này sẽ được bảo đảm bảo thực hiện tại các điểm còn lại của SCB.” Tuy nhiên, nhiều khách hàng hoang mang lo sợ sẽ mất hết tài sản. SCB vốn là ngân hàng có mạng lưới rộng sau khi hợp nhất từ ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB), ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đệ Nhất (Ficombank) và ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) vào năm 2012.

<https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/scb-lien-tuc-dong-cua-39-phong-giao-dich-sau-khi-ba-truong-my-lan-bi-bat/>

Thủ tướng Belarus đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

Chiều 6/12, chuyên cơ chở Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko và đoàn đại biểu cấp cao Belarus đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Chuyến thăm của Thủ tướng Belarus từ 6-9/12 theo lời mời của [Thủ tướng Phạm Minh Chính](#). Tháp tùng Thủ tướng Belarus có: Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Công nghiệp Aleksandr Ogorodnikov; Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nội vụ Yury Nazaranka; Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc gia về công nghiệp quân sự Aleh Mishchanka; Thứ trưởng Bộ Y tế Barys Andrasiuk; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Ivan Smilhin; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Yevgeny Shestakov; Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban hành chính thành phố Minsk Nadzeya Lazarevich; Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou cùng một số lãnh đạo bộ ngành. Đón Thủ tướng Belarus và đoàn ở sân bay có: Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự, lãnh đạo Cục lễ tân, Vụ Châu Âu (Bộ Ngoại giao). Dự kiến Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko sẽ dự lễ đón chính thức do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì vào thứ 6 (8/12). Hai Thủ tướng sau đó sẽ hội đàm và chứng kiến lễ trao một số văn kiện hợp tác.

<https://vietnamnet.vn/thu-tuong-belarus-den-ha-noi-tham-chinh-thuc-viet-nam-2223596.html>

Blogger ‘chống tham nhũng’ nổi tiếng Trần Minh Lợi bị bắt lần hai

Chủ trang Facebook “Diệt giặc nội xâm” nổi tiếng một thời, ông Trần Minh Lợi, lại bị chính quyền Việt Nam bắt tạm giam hôm 1/12 với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, không lâu sau khi ông được trả tự do vào năm 2020. Truyền thông Việt Nam cho hay Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện khám xét nơi ở và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Minh Lợi, 55 tuổi, trú ở xã Ea B'Hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, hôm 1/12 và cáo buộc ông thường xuyên phát trực tiếp trên mạng xã hội nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc. Ông Lợi trước đây được biết tiếng khi lập trang Facebook “Diệt giặc nội xâm” vào năm 2016. Trang mạng xã hội này đã thu hút nhiều người theo dõi vì đăng các tài liệu, chứng cứ tố cáo các hành vi sai phạm, nhận hối lộ của nhiều cán bộ, công chức.

<https://www.voatiengviet.com/a/7380392.html>

Hà Nội cấm triển lãm chân dung các văn nghệ sĩ bị cho là ‘phản động’

Nhà thơ, nhà điêu khắc Phạm Xuân Trường vừa xác nhận trên trang cá nhân rằng Sở Văn Hóa-Thông Tin Thành Phố Hà Nội cấm treo 31 chân dung văn nghệ sĩ bị dán nhãn “nhạy cảm,” hay nói cách khác là nhà cầm quyền CSVN không ưa và bị cho là “phản động.” Cuộc triển lãm “Chân Dung Gò Đồng Các Văn Nghệ Sĩ” của ông Trường khai mạc tại bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam ở Hà Nội, từ ngày 2 đến 8 Tháng Mười Hai. Trong danh sách văn nghệ sĩ bị cấm có những tác giả đã qua đời như nhà thơ Hoàng Cầm, triết gia Trần Đức Thảo, nhà thơ Trần Dần, nhà thơ Phùng Quán, nhà văn Bùi Ngọc Tấn... Bên cạnh đó là những nhà văn, nhà văn hóa kỳ cựu như Vũ Thụ Hiên, Nguyễn Ngọc... Ngoài ra là những tác giả bị cho là có tác phẩm, ý kiến phản biện trên mạng xã hội trái ý nhà cầm quyền hoặc là thành viên tổ chức Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam như: Thái Bá Tân, Bùi Chí Vinh, Ý Nhi, Hoàng Hưng... Viết trên trang cá nhân, nhà thơ Thái Hạo cho rằng lệnh cấm của Sở Văn Hóa-Thông Tin Hà Nội “đến từ sự dốt nát cùng cực.”

<https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/ha-noi-cam-trien-lam-chan-dung-van-nghe-si-phan-dong/>

Biển Đông: Trung Quốc lại cáo buộc tàu chiến Mỹ 'xâm phạm chủ quyền' khi di chuyển 'phi pháp' vào Bãi Cỏ Mây

Trung Quốc hôm nay tuyên bố tàu chiến của Mỹ đã di chuyển 'phi pháp' vào vùng lãnh hải cạnh bãi cạn chiến lược Second Thomas Shoal, mà phía Việt Nam gọi là Bãi Cỏ Mây. "Mỹ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến nền hòa bình và ổn định trong khu vực," người phát ngôn của Quân khu Miền nam của Trung Quốc nêu. Tuyên bố còn cho rằng Mỹ đã cố tình gây cản trở trên Biển Đông và xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, và cho biết Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đã cắt cử các binh sĩ theo dõi tàu chiến Mỹ, và rằng "các binh sĩ trong quân khu luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ mọi lúc mọi nơi để kiên quyết bảo vệ nền chủ quyền quốc gia." Hiện chưa có phản hồi chính thức từ phía Hải quân Mỹ liên quan đến tuyên bố này của Trung Quốc. Trước đó, [tuyên bố](#) ngày 25/11 của Hạm đội 7 của Mỹ nêu, 'Thông qua việc di chuyển vào tuyến đường vô hại mà không thông báo trước hoặc không cần phải

xin phép bất kỳ quốc gia tuyên bố chủ quyền nào, Mỹ thách thức những hạn chế phi pháp do Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam áp đặt [trên Biển Đông]".

<https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c9832qj437lo>

Việt Nam đưa 780 công dân từ Myanmar về nước

Việt Nam vừa đưa 780 công dân bị kẹt lại tại Myanmar về sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội trong sáu chuyến bay và dự kiến sẽ tổ chức thêm một số chuyến bay thuê riêng vào tuần này để tiếp tục đưa những công dân khác về nước. Trong số những người được đưa về nước có một người ở Kiên Giang đã được [RFA đưa tin](#) hồi đầu tháng này, người còn lại hiện vẫn chưa về nước. Truyền thông Nhà nước hôm 5/12 trích dẫn lời của đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) Bộ công an cho biết A08 đã chủ động phối hợp với Cục lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar xác minh, cấp hộ chiếu, phục vụ công tác bảo hộ công dân và tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Myanmar về nước. Tổng cộng có 1.068 người được xác minh thông tin và cấp hộ chiếu. Nhóm công dân đầu tiên được đưa về hôm 4/12. Theo truyền thông Nhà nước, phần lớn những người này là thanh niên trẻ, trong đó có cả thiếu niên, trẻ em sơ sinh và phụ nữ mang thai ra nước ngoài làm việc trong các cơ sở đánh bạc trực tuyến ở các bang phía bắc Myanmar, bị chủ lao động bỏ rơi và bị mắc kẹt do giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm dân tộc thiểu số ở khu vực này.

<https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-brought-780-people-home-from-myanmar-12062023074347.html>

Ngoại trưởng Vương Nghị nói Trung Quốc và Việt Nam ‘có chung vận mệnh’

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với lãnh đạo Việt Nam rằng Bắc Kinh sẵn sàng cùng Hà Nội xây dựng cộng đồng vì một tương lai chung và rằng hai nước Cộng sản láng giềng cùng chia sẻ vận mệnh, theo truyền thông Trung Quốc, trong khi một nhà quan sát cho rằng Hà Nội hoan nghênh nhưng không muốn tham gia cộng đồng này. Ông Vương, còn là chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa kết thúc chuyến thăm tới Hà Nội, nơi ông đã gặp các lãnh đạo cao nhất của nhà nước Việt Nam. Chuyến thăm của ông Vương được cho là để chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam dự kiến vào giữa tháng này. [Tân Hoa Xã](#) cho biết ông Vương nói với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hôm 1/12 rằng Trung Quốc sẵn sàng thực hiện các bước phối hợp trong giai đoạn hợp tác tiếp theo với Việt Nam trên mọi lĩnh vực nhằm đảm bảo tiến bộ ổn định trong việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam vì một tương lai chung.

<https://www.voatiengviet.com/a/ngoai-truong-vuong-nghi-trung-quoc-viet-nam-cong-dong-chung-van-menh/7383570.html>

Dư luận lên tiếng việc VN đề nghị TQ giúp chống tham nhũng?

Khi tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm cuối tháng 11/2023, Trưởng Ban Nội chính Trung ương - Phan Đình Trạc đã đưa ra đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo cán bộ chuyên ngành nội chính, pháp luật, phòng, chống tham nhũng...Đề nghị trên của ông trưởng ban Nội chính gặp không ít sự “tranh luận” của giới thạo tin trong và ngoài nước. Hôm 1/12, khi được hỏi về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn

Huy Vũ ở Na Uy nói với RFA: “*Có hai vấn đề trong câu chuyện này. Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn sao chép mô hình chính trị từ Trung Quốc từ rất lâu. Việc đề xuất nhờ đào tạo cán bộ chống tham nhũng là một bước trong quá trình sao chép chính sách và kinh nghiệm xây dựng mô hình chính trị từ nước láng giềng.*” Thứ hai, việc đưa ra một lời kêu gọi như vậy đồng nghĩa với việc Việt Nam gửi đi một thông điệp về phía Trung Quốc rằng chúng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ và học hỏi mô hình của các anh, và chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong quỹ đạo của các anh.”

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/public-opinion-on-vn-asking-cn-to-help-fight-corruption-12012023141712.html

Tập Cận Bình thăm Việt Nam ngày 12 Tháng Mười Hai

hông ngoài dự đoán, Ban Đối Ngoại Trung Ương Đảng CSVN vừa xác nhận ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, cùng phu nhân dự kiến thăm Việt Nam trong hai ngày từ 12 Tháng Mười Hai. Báo Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Mười Hai đưa tin này và cho biết chuyến thăm Việt Nam của ông Tập diễn ra theo lời mời của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư CSVN, và ông Võ Văn Thương, chủ tịch nước. Lịch trình của ông Tập ở Hà Nội không được công bố, ngoài chuyện ông này sẽ có “các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam.” Như vậy, chuyến thăm của ông Tập diễn ra chỉ hơn 10 ngày sau khi ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, qua Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện này. Từ hồi đầu Tháng Mười, hãng Reuters đã đưa tin Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị cho chuyến thăm Hà Nội của ông Tập, nhưng sau đó sự kiện đột ngột bị dời lại đến Tháng Mười Hai. Thời điểm đó, những người am hiểu các cuộc đàm phán Việt-Trung nói với Reuters rằng, hai bên đang thảo luận về tuyên bố chung trong chuyến thăm của ông Tập sẽ trích dẫn khái niệm “cộng đồng có chung vận mệnh,” cụm từ thường được ông này sử dụng nhưng có thể gây tranh cãi.

<https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/tap-can-binh-tham-viet-nam-hom-12-thang-muoi-hai/>

Hồng vệ binh hay thảm họa văn hóa từ Hà Nội?

Tại Kinh thành Thăng Long, một con “địa chấn” về văn hóa lại một lần nữa rung lắc dữ dội. 31 bức tranh gò đồng bị cấm treo mà không có bất cứ một lời giải thích nào từ chính quyền cộng sản. Dư luận đang rộ lên về một vụ đầu tố “Văn nhân giai phẩm Bis” (lần thứ hai) ở thế kỷ 21. Thật ra cho đến nay, nhiều thế hệ cả trẻ lẫn già ở Việt Nam, vẫn chưa biết được sự thật phũ phàng: Chính Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đứng đằng sau vụ đầu tố “Văn nhân giai phẩm” lần thứ nhất. Chính ông Hồ là người đã chủ trương đàn áp phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ của văn nghệ sĩ và trí thức miền Bắc có tầm vóc lớn lao, khởi xướng từ đầu năm 1955 và bị dập tắt tháng 6/1958. Cám ơn nhà phê bình văn học Thụy Khuê (Pháp quốc) đã có tác phẩm để đời hơn 900 trang về sự dối trá và công cuộc triệt tiêu hết mọi dấu vết của sự dối trá ấy trong lịch sử văn hóa Việt (1). Và giờ đây, chúng ta cũng “nên có nhời” với đội Hồng vệ binh từ Sở Văn hóa – Thể dục thể thao Hà Nội đã cử hai “nữ quái” đến thăm soi suốt cả một buổi sáng, rồi lấy quyết định ngay tại “hiện trường” (như trong một vụ án mạng), để “khai tử” 31 bức tranh gò đồng trân quý. Nhờ sự độc đoán đó, không cần đến thuyết âm mưu, một lần nữa, công chúng trong và ngoài nước có dịp hiểu thêm về đường lối văn hóa và chủ trương của ĐCSVN đối với giới văn nghệ sĩ trí thức, tại thời điểm vẫn được tuyên truyền là Việt Nam đang hội nhập với thế giới văn minh.

<https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/culture-crisis-from-hanoi-12062023104816.html>

Việt Nam - Hoa Kỳ thảo luận các vấn đề về thương mại và đầu tư

Hoa Kỳ và Việt Nam vừa có Phiên họp toàn thể Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ trong hai ngày 5 và 6/12 vừa qua tại Hà Nội để thảo luận một loạt các vấn đề về thương mại và đầu tư, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hai nước. Truyền thông Nhà nước cho biết, đồng chủ trì cuộc gặp lần này là bà Sarah Eleman - Trợ lý Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải. Hai bên đã thảo luận một loạt các vấn đề liên quan đến Luật Viễn thông, Luật Điện ảnh, Luật An ninh mạng và các Nghị định hướng dẫn; những vấn đề về lao động, nông nghiệp và thương mại khác. Theo báo Nhà nước, đại diện Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu; đánh giá các nội dung liên quan tới sở hữu trí tuệ, thương mại số và dịch vụ, lao động và nông nghiệp sẽ là những nội dung cốt lõi của trụ cột hợp tác kinh tế - thương mại trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đã thống nhất nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện.

<https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/us-vn-talk-trade-and-investment-12072023072338.html>

Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng trong năm nay, đầu tư của Hoa Kỳ chậm lại

Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam trong năm nay tăng mạnh, trái với tình trạng chậm lại trong lĩnh vực này và thương mại từ Hoa Kỳ. Reuters loan tin ngày 8/12 nêu ra thực tế vừa nêu vào khi hai siêu cường lớn nhất thế giới Trung, Mỹ đang cạnh tranh ảnh hưởng đối với Việt Nam. Đây là quốc gia có bờ biển trải dài dọc Biển Đông và là trung tâm sản xuất đang trở thành một mắt xích lấp rập chính trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc trưng của Việt Nam là dựa vào linh kiện của Trung Quốc và hàng xuất chủ yếu sang Hoa Kỳ. Cạnh tranh ảnh hưởng của hai siêu cường Trung, Mỹ đối với Việt Nam thể hiện qua chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hồi tháng chín vừa qua, và chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới. Trong chuyến thăm tháng chín của TT Hoa Kỳ Joe Biden, Hà Nội và Washington nâng quan hệ vượt cấp lên “Đối tác chiến lược- toàn diện”. Đây là mức quan hệ mà Hà Nội và Bắc Kinh đã thiết lập từ năm 2008.

<https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/china-s-investments-to-vietnam-boom-as-xi-visits-hanoi-us-spending-down-12082023075147.html>

Vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy: Việt Nam nói đã khởi tố 235 bị can liên quan

Cơ quan điều tra của Việt Nam hôm 6/12 cho biết họ đã khởi tố 235 bị can liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam và cảnh báo về hoạt động trái phép này từ nước ngoài qua sân bay quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cao. Các tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines bị Cục Hải quan Tp.HCM phát hiện vận chuyển hơn 1kg ma túy trong các hành lý xách tay hồi tháng 3 năm nay. Nhóm tiếp viên này khai rằng họ chỉ “xách hộ” các tuýp đánh răng, mà không biết trong đó chứa ma túy, cho một người ở Pháp với tiền công hơn 10 triệu đồng. Công an Tp.HCM cho rằng các tiếp viên này

“bị lợi dụng vận chuyển ma túy” và thả tự do cho họ sau 1 tuần giam giữ. Nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ sững sốt về quyết định của công an ở thời điểm đó. Sau đó hơn 1 tháng, cơ quan công an [bắt giữ 65 người](#) khi mở rộng điều tra vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia mà họ nói là “chưa từng có tiền lệ” ở Việt Nam.

<https://www.voatiengviet.com/a/vu-4-tiep-vien-hang-khong-xach-ma-tuy-viet-nam-da-khoi-to-235-bi-can/7386710.htm>.

Chuẩn bị họp thượng đỉnh song phương, Liên Âu cảnh báo Trung Quốc về mất cân bằng thương mại

Trước thềm cuộc họp thượng đỉnh trực diện đầu tiên giữa Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc kể từ năm 2019, Bruxelles vào hôm qua 05/12/2023, đã cảnh báo Bắc Kinh rằng Liên Âu sẽ không chấp nhận tình trạng mất cân bằng vô thời hạn trong thương mại với Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Pháp AFP, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã cảnh báo rằng “Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ không chấp nhận sự mất cân bằng triền miên trong thương mại (với Trung Quốc)”. Một cách cụ thể, lãnh đạo ngành hành pháp Liên Hiệp Châu Âu khẳng định rằng thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc đã tăng gấp đôi sau hai năm, đạt con số kỷ lục 390 tỷ euro vào năm 2022, với xuất khẩu của Trung Quốc sang Liên Âu lớn hơn gấp ba lần so với xuất khẩu từ EU sang Trung Quốc. Bà Leyden đe dọa: “Chúng tôi (tức Liên Âu) có các công cụ để bảo vệ thị trường của mình”, nhưng đồng thời khẳng định ưu tiên của EU là “các giải pháp thương lượng”. Như để phản bác lại những lời cảnh báo trên đây, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Uông Văn Bân, hôm nay, tuyên bố : “Nếu EU một mặt áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với việc xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao sang Trung Quốc và mặt khác hy vọng tăng đáng kể xuất khẩu sang Trung Quốc, tôi e rằng điều này là vô nghĩa”

<https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20231206-chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-h%E1%BB%8Dp-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-%C4%91%E1%BB%89nh-song-ph%C6%B0%C6%A1ng-li%C3%AAn-%C3%A2u-c%E1%BA%A3nh-b%C3%A1o-trung-qu%E1%BB%91c-v%E1%BB%81-m%E1%BA%A5t-c%C3%A2n-b%E1%BA%B1ng-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i>

Ông Tập Cận Bình cảnh báo châu Âu ‘đừng đối đầu’ với Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 7/12 nói với các quan chức hàng đầu của EU rằng Trung Quốc và châu Âu không nên coi nhau là đối thủ hoặc ‘đối đầu nhau’ do chế độ chính trị khác biệt, trong cuộc gặp thượng đỉnh mặt đối mặt đầu tiên giữa Trung Quốc và EU trong bốn năm. Trong một cuộc gặp để thảo luận về các vấn đề từ mất cân bằng thương mại cho đến Ukraine, ông Tập cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng đưa Liên minh châu Âu trở thành đối tác kinh tế và thương mại chủ chốt của họ và hợp tác về khoa học và công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo. Trong các cuộc đàm phán tại Nhà khách Quốc gia Điều Ngự Đài ở Bắc Kinh, ông Tập đã kêu gọi EU ‘loại bỏ tất cả các hình thức can thiệp’ vào quan hệ song phương, đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết. Ông Tập nói cả hai bên cần xây dựng ‘nhận thức đúng đắn’ về nhau, và khuyến khích sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.

<https://www.voatiengviet.com/a/ong-tap-can-binh-can-bao-chau-au-dung-doi-dau-voi-trung-quoc/7388375.html>

TT Biden ‘không chắc’ sẽ tranh cử nếu ông Trump không chạy đua năm 2024

Tổng thống Joe Biden cho biết hôm thứ Ba 5/12 rằng ông lẽ ra đã không có tái tranh cử năm 2024 nếu như ông không phải đối đầu với ông Donald Trump, vì ông Biden cho rằng đảng Cộng hòa gây ra mối đe dọa đặc biệt cho nước Mỹ. “Nếu ông Trump không tranh cử, tôi không chắc mình sẽ ra tranh cử”, ông Biden nói tại một sự kiện gây quỹ cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông ở ngoại ô Boston. “Chúng ta không thể để ông ta thắng được”. Lời tự nhận định nổi bật của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh ngay cả những cử tri đảng Dân chủ trung thành cũng bày tỏ lo ngại về tuổi tác của tổng thống. Đảng viên Dân chủ này đã tròn 81 tuổi vào tháng trước và là người lớn tuổi nhất trong lịch sử ngụy trong Phòng Bầu dục. “Có người đã soạn cho ông ấy một ý để phát biểu mà họ cho là hay”, ông Trump, người từng là tổng thống từ năm 2017 đến 2021, nói tại tòa nhà Fox News hôm 5/12.

<https://www.voatiengviet.com/a/7386829.html>

Thị trưởng Kiev: Tổng thống Zelensky đang phạm sai lầm

Thị trưởng Kiev Klitschko chỉ trích Tổng thống Zelensky, cho rằng ông sẽ dần mất quyền lực và phải trả giá vì hàng loạt sai lầm hiện nay. “Người dân sẽ thấy ai đạt hiệu quả và ai không làm được việc. Có rất nhiều kỳ vọng và Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ phải trả giá vì những sai lầm mà ông ấy đang phạm phải”, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết trong cuộc phỏng vấn được trang tin Thụy Sĩ *20 Minutes* công bố hôm 3/12. Klitschko, từng là nhà vô địch thể giới môn quyền anh hạng nặng, giữ chức Thị trưởng Kiev từ năm 2014 và là đối thủ chính trị của Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, những bình luận của ông cũng phản ánh sự bất mãn ngày càng gia tăng trong nội bộ Ukraine sau 21 tháng chiến sự và chiến dịch phản công được NATO hỗ trợ không đạt được mục tiêu cụ thể nào. Các khảo sát gần đây cho thấy sự ủng hộ dành cho Tổng thống Zelensky và cuộc chiến chống Nga đã suy giảm, dù vẫn ở mức trên 60%. Thị trưởng Klitschko cáo buộc ông Zelensky phớt lờ hàng loạt cảnh báo trước khi Moskva mở chiến dịch hồi tháng 2/2022, điều suýt cho phép quân đội Nga kiểm soát thủ đô Kiev. “Mọi người tự hỏi tại sao chúng ta không chuẩn bị kỹ hơn, tại sao ông Zelensky phủ nhận khả năng bùng phát chiến sự cho đến khi nó thực sự xảy ra”, ông nói.

<https://vnexpress.net/thi-truong-kiev-tong-thong-zelensky-dang-pham-sai-lam-4684697.html>

TT Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ tướng Netanyahu của Israel ‘sẽ bị xét xử như tội phạm chiến tranh’

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ Hai (4/12) nói Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối cùng sẽ bị xét xử như tội phạm chiến tranh vì cuộc tấn công đang diễn ra của Israel ở Dải Gaza, đồng thời chỉ trích các nước phương Tây ủng hộ Israel. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài nhiều thập niên, đã chỉ trích gay gắt Israel về chiến dịch của nước này ở Gaza, vốn được phát động nhằm đáp trả vụ tấn công của nhóm chiến binh Hamas vào ngày 7/10. Hơn 15.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trên không và trên bộ ở Israel, theo Bộ Y tế Gaza. Trong bài phát biểu trước cuộc họp của ủy ban Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Istanbul, ông Erdogan cho biết các quốc gia phương Tây ủng hộ Israel đang “ủng hộ vô điều kiện việc giết trẻ sơ sinh” và đồng lõa với tội ác của họ. “Ngoài việc là một tội phạm chiến tranh, ông Netanyahu, kẻ hiện đang là đồ tể của Gaza, sẽ bị xét xử với vai trò là đồ tể của Gaza, giống như Milosevic đã bị xét xử”, ông

Erdogan nói, đề cập đến việc cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic, người đã bị xét xử vì tội danh diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh tại tòa án ở The Hague.

<https://www.voatiengviet.com/a/7383696.html>

Mỹ định triển khai tên lửa tầm trung tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương từ 2024

Phát ngôn viên của quân đội Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương, Rob Phillips đã nói về kế hoạch trên với tờ Nikkei Asia. Theo đó, Mỹ đang cân nhắc các phiên bản tên lửa mặt đất của tên lửa SM-6 và tên lửa hành trình Tomahawk. Tầm bắn của các loại tên lửa này từ 500 - 2.700km. Ông Phillips không cung cấp thông tin chi tiết về việc các tên lửa của Mỹ sẽ được triển khai vào thời điểm nào và ở đâu. Tuy nhiên, đây sẽ là lần triển khai tên lửa tầm trung đầu tiên của **Mỹ** kể từ khi nước này rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), hãng tin Sputniks cho biết. Chuyên gia Ankit Panda thuộc Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie (Mỹ) cho biết, quân đội Mỹ sẽ đưa các đơn vị tên lửa tầm trung tới Guam và tìm cách triển khai thêm tên lửa tới các quốc gia đồng minh châu Á trong trường hợp khẩn cấp. "Các tên lửa này sẽ được triển khai vĩnh viễn tới các lãnh thổ của Mỹ trong vùng, chủ yếu là đảo Guam". Guam đã trở thành một địa điểm chiến lược quan trọng đối với các hoạt động quân sự của Mỹ ở Tây Thái Bình. Các đơn vị tên lửa tầm trung có thể được triển khai nhanh chóng từ hòn đảo này tới các đồng minh châu Á để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Hiện giờ, Nhật Bản và Philippines chưa muốn tiếp nhận tên lửa mới của Mỹ vì lo ngại trở thành mục tiêu trực tiếp trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang trong khu vực. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Mỹ không có kế hoạch triển khai tên lửa mặt đất mới tới Nhật Bản vào tháng 1 tới.

<https://vietnamnet.vn/my-trien-khai-ten-lua-tam-trung-tai-an-do-duong-thai-binh-duong-tu-2024-2222827.html>

Tổng thống Ukraine bình luận về tình hình mặt trận và vấn đề tuyên tân binh

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc xung đột của nước này với Nga đã bước sang một giai đoạn mới và lực lượng vũ trang Ukraine còn những trận chiến mùa đông khó khăn phía trước. Tổng thống Zelensky nêu rõ ông hài lòng với kết quả của cuộc phản công, xét đến việc lực lượng vũ trang Ukraine không rút lui khi đối đầu với quân đội mạnh thứ hai trên thế giới. "Chúng tôi tiếp tục tổn thất về nhân lực. Chúng tôi không có đủ vũ khí như mong muốn, tôi không thể hài lòng nhưng cũng không thể phàn nàn quá nhiều", ông Zelensky nhận xét. Tổng thống Zelensky thừa nhận chính quyền Ukraine kỳ vọng về kết quả khả quan hơn từ cuộc phản công gần đây của quân đội nước này, nhưng điều đó đã không đạt được. Ông giải thích rằng Kiev không nhận được tất cả vũ khí cần thiết từ phương Tây và điều này đã ngăn cản bước tiến mạnh mẽ của quân đội Ukraine. Ông Zelensky lưu ý thêm mặc dù Ukraine không có đủ sức mạnh để sớm đạt được kết quả mong muốn, nhưng điều này không có nghĩa là Kiev sẽ bỏ cuộc. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nước này cũng đã đạt được một số thành công nhất định: Quân đội Ukraine đã tiến lên dần dần mặc dù thực tế là phía Nga được trang bị và phòng thủ tốt hơn. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga cũng mang lại kết quả.

<https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-ukraine-binh-luan-ve-tinh-hinh-mat-tran-va-van-de-tuyen-tan-binh-20231204152553668.htm>

Trung Quốc tố cáo tàu Hải Quân Mỹ xâm phạm lãnh thổ của họ

Trung Quốc đã lên tiếng cáo buộc một chiến hạm Hải Quân Mỹ xâm phạm lãnh thổ của họ sau khi chiếc tàu USS Gabrielle Giffords xuất hiện gần đảo Second Thomas Shoal, một bãi đá chìm tại Biển Đông (South China Sea), theo tin của tờ The Hill hôm Chủ Nhật 3 Tháng Mười Hai. Sự xuất hiện của chiến hạm đó “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và nền an ninh của Trung Quốc,” bản tuyên bố của quân đội Trung Quốc cho hay. Chiếc tàu Mỹ đã “phá hoại nền hòa bình và ổn định của khu vực” đồng thời chứng tỏ Hoa Kỳ “là mối đe dọa lớn nhất” cho hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Tổng Thống Joe Biden và Chủ Tịch Tập Cận Bình đã ra sức xoa dịu những căng thẳng quốc tế giữa hai quốc gia tại một cuộc gặp gỡ nhau hồi tháng trước, nhưng cả hai phía vẫn còn bất hòa về các hoạt động quân sự trong khu vực nói trên. Những lời Trung Quốc cáo buộc Mỹ vào hôm Chủ Nhật đang làm nổi bật mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên mà quân đội Trung Quốc va chạm với các lực lượng Mỹ.

<https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/trung-quoc-to-cao-tau-hai-quan-my-xam-pham-lanh-tho-cua-ho/>

Israel-Palestine: Có phải giải pháp 'hai nhà nước' đang được tính đến?

Cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel, và chiến dịch ném bom sau đó của Israel và tấn công trên bộ tại Gaza, dường như là một sự kiện mở đầu không có khả năng chấm dứt được cuộc xung đột Israel-Palestine. Thế nhưng, những người ủng hộ giải pháp 'hai nhà nước' cho rằng đợt bạo lực đã bùng phát từ tháng 10 đã càng thêm thúc đẩy giải pháp này. Hai tuần trước khi xảy ra những thảm kịch ngày 7/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xuất hiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ca ngợi 'bình minh của một kỷ nguyên hòa bình mới' giữa Israel và các quốc gia Ả Rập láng giềng. Một phần tư của thế kỷ, những người "gọi là chuyên gia" đã có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với "cách tiếp cận của mình" - tức thương lượng về một giải pháp 'hai nhà nước' với Israel và một nhà nước Palestine trong tương lai chia sẻ vùng đất giữa sông Jordan và Địa Trung Hải - đã không tạo nên được "một hiệp ước hòa bình nào", ông Netanyahu đánh giá. "Năm 2020, theo cách tiếp cận mà tôi ủng hộ... rất nhanh chóng, chúng tôi đã đạt được bước đột phá kỳ diệu. Bốn hiệp ước hòa bình trong bốn tháng, với bốn quốc gia Ả Rập!" Đây được gọi là các Hiệp ước Abraham, được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng vai trò trung gian sau khi một đề xuất hòa bình giữa Israel-Palestine cũng của Washington đã gặp chung số phận với các thỏa thuận trước đó do Mỹ đóng vai trò trung gian.

<https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cz52j0n7zno>

Không quân Ukraine bắn hạ máy bay ném bom Su-24M của Nga gần đảo Rán

Không quân Ukraine tuyên bố, một máy bay ném bom Su-24M của Nga đã bị bắn rơi gần đảo Rán khi đang cố gắng phóng tên lửa về phía các mục tiêu ở tỉnh Odessa. Theo tờ Kyiv Independent, chia sẻ trên Telegram hôm 5/12, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleschuk cho biết 1 tên lửa phòng không của Ukraine đã bắn hạ tiêm kích bom Su-24M của Nga, khi nó đang được 1 chiến đấu cơ Su-30SM yểm trợ để thực hiện vụ tấn công nhằm vào phía nam tỉnh Odessa của [Ukraine](#). Hiện phía Nga chưa đưa ra lời bình luận về thông tin được ông Oleschuk công bố. Những đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Odessa đã trở nên thường xuyên, kể từ khi Nga triển khai [chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine](#) vào tháng 2/2022. Nằm bên

Biển Đen, tỉnh Odessa đóng vai trò là cảng trung tâm thương mại trong khu vực. Trong khi đó, đảo Rân cách đất liền tỉnh Odessa 35km.

<https://vietnamnet.vn/khong-quan-ukraine-ban-ha-may-bay-nem-bom-su-24m-cua-nga-gan-dao-ran-2223752.html>

Chiến đấu cơ Trung Quốc theo dõi máy bay trinh sát Mỹ trên Eo Biển Đài Loan

Hôm Thứ Tư, quân đội Trung Quốc cho biết các chiến đấu cơ của họ đã theo dõi một máy bay do thám của Mỹ đang bay trên Eo Biển Đài Loan, thủy lộ nằm giữa Hoa Lục và Đài Loan, Đài CBS loan tin hôm Thứ Năm, 7 Tháng Mười Hai. Eo biển này là phần cực Bắc của Biển Đông (South China Sea) và đang là chỗ tranh chấp pháp lý giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, bởi vì Trung Quốc luôn luôn coi eo biển này thuộc về vùng lãnh hải của họ trong khi Hoa Kỳ coi đây là hải phận quốc tế. Qua một bản tuyên bố được đưa ra vào hôm Thứ Tư, Đại Tá Shi Yi, phát ngôn viên của Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Quốc, lên tiếng chỉ trích Hải Quân Hoa Kỳ vì đã cho phi cơ bay bên trên Eo Biển Đài Loan, gọi đó là một “hành động khiêu khích” nhằm “phô trương” trước công luận thế giới về quyền tự do đi lại trên hải phận quốc tế. “Bộ Tư Lệnh Miền Đông của Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Quốc đã điều động chiến đấu cơ bay đi theo dõi vụ xâm phạm không phận của chiếc máy bay Mỹ theo đúng luật lệ quốc tế,” một thông cáo báo chí của quân đội Trung Quốc cho biết.

<https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/chien-dau-co-trung-quoc-theo-doi-may-bay-trinh-sat-my-tren-eo-bien-dai-loan/>

Ukraine ám sát chính trị gia đào tẩu ngay tại Matxcova

Cựu nghị sĩ bị Kiev coi là kẻ phản bội đã bị bắn chết tại một công viên ở ngoại ô thủ đô Matxcova của Nga. Vụ ám sát được cho là do cơ quan an ninh SBU của [Ukraine](#) thực hiện. Ngày 6-12, các nhà điều tra Nga xác nhận ông Kyva đã bị bắn, đồng thời nói thêm rằng thi thể của ông được phát hiện trong một công viên ở khu ngoại ô Odintsovo. Cựu nghị sĩ Ukraine thiệt mạng tại chỗ vì vết thương quá nặng. Ông Kyva, một thành viên thân Nga trong Quốc hội Ukraine trước khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2-2022, đã trốn sang Nga một tháng trước khi chiến tranh bắt đầu. Ông cũng thường xuyên chỉ trích chính quyền Ukraine trên mạng và trên các chương trình truyền hình Nga. Một nguồn tin Ukraine giấu tên nói với Reuters rằng cơ quan an ninh SBU của Ukraine đứng sau vụ ám sát. Truyền thông Ukraine cũng dẫn nguồn tin cho biết SBU ám sát cựu chính trị gia 46 tuổi. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Ukraine sau đó, người phát ngôn tình báo quân sự Ukraine Andriy Yusov cũng ngầm thừa nhận nước này có liên quan đến vụ việc.

<https://tuoitre.vn/ukraine-am-sat-chinh-tri-gia-dao-tau-ngay-tai-matxcova-2023120708100228.htm>

Viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraina rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu cuộc chiến

Một viện nghiên cứu của Đức báo động : viện trợ quân sự tài chính, nhân đạo của phương Tây dành cho Ukraina, đã xuống tới mức thấp nhất kể từ tháng 02/2022, khi Nga xâm lược Ukraina. Cho đến nay, Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu là những nguồn chi viện chính yếu cho

Ukraina. Tuy nhiên nguồn hỗ trợ này đang là chủ đề tranh cãi chính trị gay gắt tại Mỹ, cản trở nghiêm trọng việc đưa ra nhiều cam kết mới. Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế Thế giới Kiel của Đức, được công bố hôm qua, 07/12/2023, tính từ đầu cuộc chiến, các nước đồng minh của Ukraina và nhiều tổ chức quốc tế lớn (Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế...) đã cam kết viện trợ cho Ukraina gần 255 tỷ euro, trong đó 182 tỷ cho ngắn hạn (đã được cấp hay trong sắp tới). Những cam kết này bao gồm 141 tỷ euro chi viện tài chính, gần 16 tỷ cho nhân đạo và 98 tỷ viện trợ quân sự. Trả lời ban Pháp ngữ đài RFI, nhà nghiên cứu Pietro Bompreszi, thuộc Viện Kiel giải thích : « Chúng tôi nhận thấy viện trợ cho Ukraina đã giảm mạnh, nhất là nếu chúng ta so sánh giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay với cùng thời kỳ này năm 2022. Những cam kết viện trợ mới đã sụt giảm đến 87% trong vòng một năm. Xu hướng giảm này, chúng tôi đã nhận thấy từ tháng 11/2022. Trong số 41 nước tài trợ được liệt kê trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, duy chỉ có một nửa trong số này đã đưa ra các cam kết mới về viện trợ trong ba tháng gần đây nhất. Trong số những nước đưa ra cam kết, chúng tôi nhận thấy chủ yếu là Đức và các nước Bắc Âu. Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở là viện trợ của Mỹ được dự trù dành cho Ukraina, từ trước tới nay rất quan trọng, đang bị đình hoãn do những căng thẳng chính trị. Vì vậy, hiện tại chủ yếu một số nước châu Âu vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Ukraina. »

<https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20231208-vi%E1%BB%87n-tr%E1%BB%A3-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1-c%E1%BB%A7a-ph%C6%B0C6%A1ng-t%C3%A2y-d%C3%A0nh-cho-ukraina-r%C6%A1i-xu%E1%BB%91ng-m%E1%BB%A9c-th%E1%BA%A5p-nh%E1%BA%A5t-k%E1%BB%83-t%E1%BB%AB-%C4%91%E1%BA%A7u-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn>

Trung Quốc cho chạy lò phản ứng nguyên tử thế hệ thứ tư đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc khởi công vận hành thương mại lò phản ứng nguyên tử thế hệ mới, lò phản ứng đầu tiên thuộc loại này trên thế giới, truyền thông nhà nước cho biết hôm Thứ Tư, 6 Tháng Mười Hai. So với các lò phản ứng trước đây, nhà máy Shidaowan thế hệ thứ tư ở tỉnh Sơn Đông miền Bắc Trung Quốc được chế tạo để sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn và cải thiện kinh tế, an toàn và tác động môi trường khi Trung Quốc chuyển sang sử dụng năng lượng nguyên tử nhằm cố gắng đáp ứng các mục tiêu phát thải carbon. Tân Hoa Xã cũng cho biết lò phản ứng làm mát bằng khí, nhiệt độ cao, công suất 200 megawatt (MW) do công ty quốc doanh Huaneng, đại học Tsinghua University và Tập Đoàn Nguyên Tử Quốc Gia Trung Quốc hợp tác phát triển, áp dụng thiết kế module.

<https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/trung-quoc-cho-chay-lo-phan-ung-nguyen-tu-the-he-thu-tu-dau-tien-tren-the-gioi/>

Hamas đẩy lui nỗ lực giải cứu lính Israel, Mỹ - Palestine bàn kế hoạch cho Gaza

Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố vừa đẩy lui một nỗ lực của quân đội Israel nhằm giải cứu lính Do Thái bị bắt làm con tin. Hãng tin Aljazeera dẫn tuyên bố của Lữ đoàn Al-Qassam cho hay, lực lượng này sáng nay (8/12) đã phát hiện quân Israel đang cố gắng giải thoát một trong các binh sĩ Do Thái bị bắt làm con tin ở [Dải Gaza](#). Các tay súng Al-Qassam đã ra tay ngăn chặn, dẫn tới việc binh sĩ Sa'ar Baruch, 25 tuổi thiệt mạng và nhiều lính Do Thái khác bị thương trong lúc hai bên đụng độ. “Máy bay quân sự của [Israel](#) đã can thiệp và ném bom vào nơi này trong một loạt vụ đột kích nhằm che đậy

cuộc tấn công”, cánh vũ trang của Phong trào Hồi giáo Hamas nói, đồng thời tuyên bố đã thu giữ được một khẩu súng trường và một thiết bị liên lạc của đặc nhiệm Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa lên tiếng bình luận trước thông tin trên. Trong khi đó, các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh được tuyên bố của Lữ đoàn Al-Qassam một cách độc lập.

<https://vietnamnet.vn/hamas-day-lui-no-luc-giai-cuu-linh-israel-my-palestine-ban-ke-hoach-cho-gaza-2224704.html>